



ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ที่ ศธ ๐๖๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือที่ ศธ ๐๖๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๔๓๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จึงกำหนดมาตรการให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้

๑. สถานศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หากสถานประกอบการยืนยันในมาตรการป้องกันที่รัดกุมและนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองยินยอมให้ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อ ให้การฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ต่อไปตามความสมัครใจ และวิทยาลัยฯ มอบหมายครูนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในรูปแบบที่เหมาะสมตามสมรรถนะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา

๒. กรณีนักเรียน นักศึกษา ไม่สามารถฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการได้ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

๒.๑ สถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราวหรือปิดกิจการถาวร

๒.๒ สถานประกอบการ หรือ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน นักศึกษา ไม่ยินยอมให้ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ต่อ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมหรือมีลักษณะการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้สถานศึกษาจัดหาแหล่งฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ภายในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของนักเรียน นักศึกษา ทดแทนหรือดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา หรือมอบหมายงานในลักษณะเป็นชิ้นงาน/โครงการหรือกำหนดกิจกรรมอื่น ที่เหมาะสม ทดแทน ตามสมรรถนะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. สถานประกอบการทำหนังสือส่งตัวนักเรียน นักศึกษา กลับสถานศึกษาโดยผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี dve.phuket@hotmail.com

๒. นักเรียน นักศึกษา ติดต่อยางงานตัวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยผ่านระบบออนไลน์ <https://bit.ly/๓foPxfg>

๓. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประสานงานกับแผนกวิชาให้จัดหาแหล่งฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ภายในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของนักเรียน นักศึกษา ทดแทนหรือมอบหมายงานในลักษณะเป็นชิ้นงาน/โครงการหรือกำหนดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมตามสมรรถนะวิชาชีพ ของสาขาวิชาเป็นการทดแทน รวมทั้งมอบหมายครูนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และประเมินผลในรูปแบบที่เหมาะสม

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่าย ขอให้ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่วิทยาลัยฯ ประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน www.phuketvc.ac.th และ page facebook ของวิทยาลัยฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งประการใด จะประกาศให้ทราบในลำดับ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔



(นายวิทยา เกตุชู)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต